

# พยากรณ์สินค้าเกษตร

## ช่วงเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2566

สัญลักษณ์



ปกติ



มีปัญหาราคาสุง



มีปัญหาราคาต่ำ



สินค้า	ช่วงพยากรณ์			การพยากรณ์ในช่วง 3 เดือน	หมายเหตุ ช่วงออกสู่ตลาด
	มี.ค.66	เม.ย.66	พ.ค.66		
<b>กลุ่มสินค้าผลิตเพื่อส่งออก</b>					
มันสำปะหลัง				ช่วงเดือน มี.ค. - พ.ค.66 เป็นช่วงที่ผลผลิตมันสำปะหลังออกสู่ตลาดประมาณ 10.22 ล้านตัน (31%) โดยผลผลิตออกในเดือน มี.ค.66 (18.50%) เม.ย.66 (7.40%) และ พ.ค.66 (4.73%) ด้านสถานการณ์การค้า จีนซึ่งเป็นคู่ค้าสำคัญยังมีความต้องการผลิตมันสำปะหลังเพื่อความมั่นคงทางอาหาร และนำไปผลิตแอลกอฮอล์ในอุตสาหกรรมสุชอนามัย อุตสาหกรรมสุรา เคมีภัณฑ์ พลังงาน อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ รวมทั้งประเทศฟิลิปปินส์ก็ยังมีโอกาสจะสั่งซื้อมันเส้นและมันอัดเม็ดเพื่อนำไป	ม.ค. - มี.ค. 66 (ออกสู่ตลาดมาก)
ยางพารา				ปริมาณยางออกสู่ตลาดน้อยในช่วงปิดกรีดยางของเกษตรกร ส่วนความต้องการยังคงมีต่อเนื่องเพื่อตอบสนองต่อความต้องการยางของโลกที่คาดว่าจะขยายตัวจากปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ราคา น้ำมันดิบที่เคลื่อนไหวผันผวนเป็นปัจจัยกดดันราคายาง คาดว่าราคายางเคลื่อนไหวในทิศทางปรับตัว	ม.ค. - ธ.ค.
สับปะรด				ในช่วง มี.ค. 66 ผลผลิตยังคงออกสู่ตลาดน้อย ราคายูอยู่ในเกณฑ์ดี โดยผลผลิตจะทยอยออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้นตั้งแต่ช่วงกลางเดือน เม.ย. 66 และจะออกมากในช่วง พ.ค. 66 ซึ่งเข้าสู่ช่วง Peak แรกของปี ซึ่งคาดว่าโรงงานจะสามารถรองรับผลผลิตได้ทั้งหมด (ออกทั้งปี Peak 1 = พ.ค.-มิ.ย. 28 % Peak 2 = พ.ย. 11 %)	
ข้าวนาปี				ข้าวนาปี ปีการผลิต 2565/66 ออกสู่ตลาดลดลง โดยความต้องการใช้ที่มีอยู่ต่อเนื่องทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ทำให้ระดับราคาข้าว ยังอยู่ในเกณฑ์ดี	ก.ค. - พ.ค.
ข้าวนาปรัง				ข้าวนาปรังเริ่มออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง คาดการณ์ผลผลิตข้าวเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา โดยไทยได้รับปัจจัยบวกจากค่าเงินบาทที่มีแนวโน้มอ่อนค่า ค่าระวางเรือที่ปรับตัวลดลง ทำให้สามารถแข่งขันด้านราคาได้ และภาวะเศรษฐกิจโลกที่มีแนวโน้มฟื้นตัว จึงทำให้ราคาข้าวไทยยังอยู่ระดับที่สามารถแข่งขันได้	ก.พ. - ต.ค.

สินค้า	ช่วงพยากรณ์			การพยากรณ์ในช่วง 3 เดือน	หมายเหตุ ช่วงออกสู่ตลาด
	มี.ค.66	เม.ย.66	พ.ค.66		
<b>กลุ่มสินค้าผลิตเพื่อบริโภคภายในประเทศ</b>					
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์				เดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2566 คาดว่าผลผลิตจะออกสู่ตลาดประมาณ 0.53 ล้านตัน (10.83%) ของปริมาณผลผลิตทั้งประเทศ (4.895 ลต.) ซึ่งเป็นช่วงปลายฤดูกาลผลิตรุ่น 1 และเป็นช่วงที่ผลผลิตรุ่น 2 เริ่มทยอยออกสู่ตลาดแต่ปริมาณน้อยมาก สำหรับด้านราคายังอยู่ในเกณฑ์ที่สูงเนื่องจากต้นทุนการผลิตเพิ่มสูงขึ้น 9.69% ประกอบกับ ภาครัฐกำหนดให้ผู้นำเข้าทั่วไปสามารถนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-สิงหาคม ของทุกปี ภายใต้กรอบ AFTA ภาษี 0 สำหรับผู้ผลิตอาหารสัตว์ ยังคงต้องการผลผลิตอย่างต่อเนื่อง จึงจำเป็นต้องนำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ยังเป็นวัตถุดิบที่จำเป็นและมีคุณค่าทางโภชนาการสำหรับสัตว์มากกว่าวัตถุดิบทดแทนอื่น และมีราคาที่ถูกกว่าข้าวสาลีหรือข้าวบาร์เลย์ ทั้งนี้ ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนยังไม่มีที่ท่าว่าจะยุติ ลงยังคงส่งผลกระทบต่อเนื้อ อีกทั้งประเทศผู้ผลิตหลักอย่างสหรัฐประสบกับสภาพอากาศที่	ออกมากช่วง ก.ย. - ธ.ค. 65 ประมาณ 4.01 ล้านตัน (81.92%) ของปริมาณผลผลิตทั้งประเทศ 4.896 ล้านตัน
ปาล์ม				ผลผลิตผลปาล์มออกสู่ตลาดต่อเนื่อง และมีแนวโน้มออกสู่ตลาดมากในช่วงเดือนมีนาคม - มิถุนายน - ความต้องการใช้ในประเทศทั้งภาคบริโภค อุตสาหกรรม และพลังงานมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีช่วงเทศกาลวันหยุดยาวต่อเนื่อง รวมทั้งภาคการส่งออกที่ยังคงมีคำสั่งซื้ออย่างต่อเนื่อง - ปริมาณสต็อกน้ำมันปาล์มคงเหลือในระบบมีแนวโน้มเคลื่อนไหวอยู่ในระดับที่เกินกว่าระดับ safety stock ที่ 300,000 ตัน	ตลอดปี
หอมแดง				คาดว่าผลผลิตของภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะออกสู่ตลาดเสร็จสิ้นในกลางเดือนมี.ค.66 นี้ โดยผลผลิตภาคเหนือจะออกสู่ตลาดมากขึ้น ส่วนความต้องการคาดว่าจะยังคงทรงตัว ทั้งนี้ ภาครัฐมี	ธ.ค. - พ.ค.
หอมหัวใหญ่			-	คาดว่าผลผลิตจะออกสู่ตลาดเสร็จสิ้นในเดือนเมษายน ขณะที่ตลาดปลายทางยังมีความต้องการต่อเนื่องเพื่อสต็อกทยอยจำหน่ายช่วงนอกฤดู ประกอบกับภาครัฐมีมาตรการรองรับโดยเชื่อมโยงซื้อขายล่วงหน้าและช่วยกระจายผลผลิตช่วงกระจุกตัว รวมทั้งรณรงค์บริโภค คาดว่าจะช่วยพยุงราคา	ธ.ค. - เม.ย.
มะนาว				คาดว่าผลผลิตออกสู่ตลาดลดลง แนวโน้มราคาเคลื่อนไหวปรับตัวสูงขึ้น	
กระเทียม				ผลผลิตออกสู่ตลาดมาก ส่วนความต้องการของตลาดปลายทางมีต่อเนื่องเพื่อสต็อกจำหน่ายช่วงนอกฤดู ประกอบกับภาครัฐมีมาตรการเชื่อมโยงซื้อขายล่วงหน้า รวมทั้งชะลอการจำหน่ายช่วงผลผลิต	ธ.ค. - พ.ค.

สินค้า	ช่วงพยากรณ์			การพยากรณ์ในช่วง 3 เดือน	หมายเหตุ ช่วงออกสู่ตลาด
	มี.ค.66	เม.ย.66	พ.ค.66		
<b>กลุ่มสินค้าที่ต้องนำเข้า</b>					
ถั่วเหลือง	■	■	■	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ถั่วเหลืองที่ออกสู่ตลาดจะเป็นช่วงถั่วเหลืองฤดูแล้ง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์คาดว่าในช่วงเดือน มี.ค. - พ.ค.66 ออกสู่ตลาดร้อยละ 32.02 , 37.61 และ 0.62 ของผลผลิตทั้งปีตามลำดับ</li> <li>- คาดว่าราคาตลาดต่างประเทศจะมีแนวโน้มอยู่ในระดับสูง โดยราคาจะผันผวนตามสภาพอากาศในแหล่งปลูกถั่วเหลืองสำคัญและภาวะเศรษฐกิจของโลก รวมทั้ง ความต้องการใช้ธัญพืชของจีนที่</li> </ul>	ส.ค.-ธ.ค.65 ถั่วฝน ม.ค.-พ.ค.66 ถั่วแล้ง
กากถั่วเหลือง	■	■	■	<ul style="list-style-type: none"> <li>- คาดว่าราคาทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศจะมีแนวโน้มอยู่ในระดับสูง และราคาจะผันผวนตามสภาพอากาศในแหล่งปลูกถั่วเหลืองที่เป็นวัตถุดิบ และความวิตกเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจโลก</li> </ul>	ทั้งปี
ปลาป่น	■	■	■	<ul style="list-style-type: none"> <li>- คาดว่าปริมาณผลผลิตทั้งในประเทศและต่างประเทศออกสู่ตลาดในปริมาณไม่มากนัก</li> <li>- คาดว่าราคาตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ มีแนวโน้มอยู่ในเกณฑ์สูง จากปริมาณวัตถุดิบออกสู่ตลาดในปริมาณไม่มาก โดยประจวบเริ่มจับปลาโคเวตาใหม่ประมาณช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2566</li> </ul>	ทั้งปี
กาแฟ	■	-	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เกษตรกรส่วนใหญ่ นำผลผลิตออกจำหน่ายจนเสร็จสิ้นแล้วโดยผลผลิตไม่เพียงพอกับความต้องการใช้ในประเทศ ราคาอยู่ในเกณฑ์ดีตลอดฤดูกาล</li> </ul>	ธ.ค. - มี.ค.
มะพร้าว	■	■	■	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผลผลิตทยอยออกสู่ตลาดมากขึ้นตามฤดูกาลตั้งแต่เดือน ม.ค. เป็นต้นไป แต่ยังไม่เพียงพอับความต้องการของโรงงานแปรรูป ต้องมีการนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศมาใช้บางส่วน คาดว่าภาวะการค้าภายในประเทศคล่องตัวปกติ ราคามะพร้าวผลมีแนวโน้มทรงตัวต่อเนื่อง</li> </ul>	ม.ค.-ธ.ค. (ออกมาก เม.ย.-ก.ค.)
ทุเรียน	■	■	■	<ul style="list-style-type: none"> <li>- คาดว่าผลผลิตในช่วง 3 เดือน จะมีแนวโน้มทยอยออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง แนวโน้มราคาจะอยู่ในเกณฑ์ดี แต่จะมีราคาปรับลดลงบ้างในช่วงเดือน พ.ค.66 เนื่องจากเป็นช่วงทุเรียนภาคตะวันออก จะออกสู่ตลาดมาก (Peak)</li> </ul>	